

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 414* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 08/ 03/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Linh mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Ngày 6/3 vừa qua Đức Tổng Giuse đã có thư gửi cho Tổng Giáo phận đề hướng dẫn cụ thể về việc đối phó với virus Covid-19. Đức Tổng nhấn mạnh:

“Trong những tuần qua, anh chị em đã **cầu nguyện và thực hành các chỉ dẫn** của chính quyền và của chuyên viên ngành y tế để phòng chống sự lây lan trong cộng đồng.”

Và Đức Tổng cũng có vài hướng dẫn cụ thể về các thực hành trong Mùa Chay

“Trong Mùa Chay, nhiều người sẽ lãnh bí tích Hòa giải. Tòa giải tội phải có màn che, giáo dân cũng như linh mục phải đeo khẩu trang để tránh sự lây lan giữa linh mục và hối nhân, giữa hối nhân trước và hối nhân sau. Xin các giáo xứ chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những người không mang theo.

Về việc giải tội tập thể, nếu thực sự cần thiết, sẽ có thông báo riêng.

Về nghi thức suy tôn Thánh giá Thứ Sáu Tuần Thánh, người tham dự sẽ không hôn Thánh giá như quen làm, chỉ bái quỳ tôn thờ mà thôi.

Các lễ truyền thống hằng năm như Ngày Giới trẻ dịp Lễ Lá và ngày cử hành Lòng Chúa Thương xót Chúa nhật II Phục sinh sẽ được **thực hiện đơn giản trong một nhà thờ với số lượng tham dự ít**, và phát trực tuyến trên trang mạng của Tổng giáo phận cho người ở nhà hiệp thông.”

Bức thư cho thấy tình trạng khẩn trương vì virus này dễ lây lan và theo tin chính thức mới nhận được ngày 7/3 thì chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Hà Nội đã quyết định cách ly hoàn toàn đoạn phố Trúc Bạch từ nhà số 125 đến nhà 139, sau khi xác nhận một ca dương tính với virus tại khu vực này : Nguy cơ lây lan tại những thành phố sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

08/03/2020 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

VINH QUANG NỘI KẾT THẬP GIÁ

Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17,2)

Suy niệm: Trên núi cao, ta cảm thấy tâm hồn thư thái, an bình, thanh thoát như chạm đến cõi thần linh. Trong Thánh Kinh, “núi cao” thường được dùng để diễn tả chốn Thiên Chúa ngự trị. Không lạ gì chính trên nơi núi cao, các môn đệ đã ngất ngây khi được thị kiến ánh vinh quang rực rỡ của Thầy mình: Người biến đổi dung nhan chói lọi như mặt trời, y phục lẩy tinh tuyền như ánh sáng. Có thể nói hiển dung là hiển hiện sự kết hợp mật thiết giữa Chúa Giê-su với Chúa Cha. Trong sự kết hợp ấy, Người bộc lộ căn tính đích thực của mình: là “*Con Một Chúa Cha, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật*”. Chính trong tư cách ấy, Người vâng phục ý muốn Chúa Cha, tự nguyện đón nhận cái chết thập giá để cứu độ nhân loại. Nhờ đó vinh quang của ngày hiển dung xuyên qua con đường khổ nhục của thập giá và thành toàn trong vinh quang ngày Phục sinh.

Mời Ban: Việc Chúa hiển dung hôm nay báo trước “*Đức Ki-tô sẽ phải chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang của Người*” (x. Lc 24,26) và cũng nhắc cho chúng ta mạnh dạn đón lấy thập giá hôm nay để bước vào vinh quang mai ngày với Ngài. Bạn sẵn sàng “*vác thập giá mình hằng ngày*” (Lc 9,23) mà đi theo Chúa chứ?

Sống Lời Chúa: Bạn đón nhận khó khăn, thách đố thường nhật như thánh giá giúp bạn nên thánh.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã vâng phục Chúa Cha, tự nguyện chịu chết cho chúng con. Xin ban ơn giúp sức để chúng con vui lòng vắc thập giá mình hằng ngày theo Chúa.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội cử hành Tuần lễ Laudato Si

Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn Công giáo trên toàn thế giới cử hành Tuần lễ Laudato Si từ ngày 16-24.05.2020, nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp được ban hành.

Trong sứ điệp gửi đến các tín hữu, ĐTC nói: “Loại thế giới nào chúng ta muốn để lại cho những người sẽ đến sau chúng ta, cho những đứa trẻ đang

lớn lên? Được thúc đẩy bởi câu hỏi này, tôi muốn mời anh chị em tham gia Tuần lễ Laudato Si từ ngày 16- 24/ 05/ 2020. Đây là một chiến dịch toàn cầu nhân dịp kỷ niệm năm thứ năm của thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Tôi lặp lại lời kêu gọi khẩn thiết để đối phó với cuộc khủng hoảng sinh thái. Tiếng khóc của Trái đất và tiếng khóc của người nghèo không thể tiếp tục. Chúng ta hãy chăm sóc công trình sáng tạo, một món quà của Thiên Chúa, Đấng sáng tạo tốt lành của chúng ta.

Trong năm thứ năm sau khi thông điệp Laudato Si được ban hành, hàng ngàn cộng đoàn trên thế giới đã hành động để thực hiện tầm nhìn về nền sinh thái toàn diện. Tuy nhiên, phạm vi và tốc độ của cuộc khủng hoảng môi trường tiếp tục tăng nhanh. Do đó, Các cộng đoàn được mời gọi đánh giá trung thực hành động của mình cho đến nay và cam kết cùng nhau thực hiện bước tiếp theo. Các cộng đoàn có thể tham khảo trên trang web Laudato Si' Week website về hướng dẫn các hoạt động có tác động cao. Các cộng đoàn được mời sử dụng bộ công cụ (<https://laudatosiweek.org/toolkit/>) để lập kế hoạch và thực hiện các hành động của họ và sử dụng các tài liệu quảng cáo mẫu (<https://laudatosiweek.org/promotional-resources/>) để chia sẻ thông tin về các hoạt động với các thành viên của họ.

❖ **Hãy là những Kitô Hữu thật sự và những công dân tốt.**

Trong một đoạn video được công bố vào thứ Năm từ Vatican Media, ĐTC Phanxicô đã công bố ý cầu nguyện của Ngài trong tháng 3 này là cầu cho sự hiệp nhất của người Kitô Hữu tại Trung Quốc: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Giáo Hội tại Trung Quốc có thể duy trì sự trung thành của mình với Tin Mừng và lớn lên trong sự hiệp nhất. Giáo Hội muốn các Kitô Hữu Trung Quốc hãy là các Kitô Hữu thật sự, những công dân tốt và là những người cổ vũ Tin Mừng nhưng không tham gia vào việc cải đạo”.

ĐTC công bố các ý cầu nguyện hàng tháng của Ngài dưới dạng video, như là một phần những nỗ lực của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Cho Việc Mục Vụ Tông Đồ Cầu Nguyện do Dòng Tên quản lý để loan báo tốt hơn các ý cầu nguyện của Ngài cho nhân loại trên khắp toàn cầu.

Việc Tông Đồ của Cầu Nguyện khởi sự vào năm 1844 tại một nhà đào luyện Dòng Tên tại Pháp. Sau đó được tháp nhập vào như là một mạng lưới của giáo hoàng bởi Đức Giáo Hoàng Leo XIII vào những năm 1890.

❖ **Ca nhiễm coronavirus đầu tiên được xác nhận tại Vatican. Tòa Thánh đình chỉ các dịch vụ y tế ngoại trú.**

Trước trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên được xác nhận tại Vatican, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết “tất cả các dịch vụ ngoại trú của Cục Y tế và Vệ sinh Vatican đã tạm thời bị đình chỉ để vệ sinh môi trường sau khi xét nghiệm dương tính COVID-19 được tìm thấy nơi một bệnh nhân. Tuy nhiên, cơ sở sơ cứu vẫn đang hoạt động”.

Không có chi tiết nào được cung cấp về việc người thử nghiệm dương tính là nhân viên của Vatican hay là một giáo sĩ hay một thành viên trong đoàn hiến binh hay đoàn ngự lâm quân Thụy sĩ.

Năm 2018, theo yêu cầu của ĐTC Phanxicô, một cơ sở ngoại trú khác cũng đã được mở tại quảng trường Thánh Phêrô, để chăm sóc cho người vô gia cư, người di cư và người tị nạn và những người khác tụ tập tại khu vực xung quanh quảng trường.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Lễ kỷ niệm Đức Thánh Cha được bầu chọn làm Giáo Hoàng (2013 - 13.3 – 2020).

9g00 thứ bảy ngày 14.03.2020, Nhà Thờ Chánh Tòa Saigon sẽ có Thánh Lễ kỷ niệm ngày ĐTC Phanxicô được bầu chọn làm Giáo Hoàng (2013 –13.3 – 2020) với sự tham dự của ĐTGM Marek Zalewski, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, quý Đức Cha thuộc giáo tỉnh phía nam, quý linh mục và giáo dân. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

❖ Một vài lưu ý của Tòa TGM Saigon trước nạn dịch Covid 19.

1. Trong Mùa Chay, nhiều người sẽ lãnh bí tích Hòa giải. Tòa giải tội phải có màn che, giáo dân cũng như linh mục phải đeo khẩu trang để tránh sự lây lan giữa linh mục và hối nhân, giữa hối nhân trước và hối nhân sau. Xin các giáo xứ chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những người không mang theo.

Về việc giải tội tập thể, nếu thực sự cần thiết, sẽ có thông báo riêng.

2. Về nghi thức suy tôn Thánh giá Thứ Sáu Tuần Thánh, người tham dự sẽ không hôn Thánh giá như quen làm, chỉ bái quì tôn thờ mà thôi.

3. Các lễ truyền thống hằng năm như Ngày Giới trẻ dịp Lễ Lá và ngày cử hành Lòng Chúa Thương xót Chúa nhật II Phục sinh sẽ được thực hiện đơn giản trong một nhà thờ với số lượng tham dự ít, và phát trực tuyến trên trang mạng của Tổng giáo phận cho người ở nhà hiệp thông.

Thành phố của chúng ta đông dân, có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Xin anh chị em hết sức cẩn trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Quán cơm Minh Đức:** 2.000.000đ. **Shop ve chai:** 10.000.000đ. **Lan Quế:** 1.000.000đ. **Ông Thọ:** 500.000đ.